

## ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัว

## จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เรื่อง ศาลมีคำสั่งว่า นายประทีป เกิดพร้อม เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถ  
และให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางณัฐวดี เกิดพร้อม

คดีแพ่งหมายเลขดำที่ ยชพ ๔๐/๒๕๖๖

คดีแพ่งหมายเลขแดงที่ ยชพ ๗๘/๒๕๖๖

ด้วย พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องได้รับคำร้องจาก นางณัฐวดี เกิดพร้อม เป็นพี่น้อง  
ร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนายประทีป เกิดพร้อม นายประทีปป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม ต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิด  
ตลอดเวลา ไม่สามารถช่วยเหลือตนเอง และไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้ ขอให้ศาลสั่งให้  
นายประทีป เกิดพร้อม เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางณัฐวดี เกิดพร้อม

ศาลได้สอบสวนพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้ว ไม่มีผู้ใดคัดค้าน ได้ความว่า นางณัฐวดี เกิดพร้อม  
อายุ ๗๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๒/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับนายประทีป เกิดพร้อม นายประทีปเป็นบุตรของ นายถม เกิดพร้อม  
กับนางปวน เกิดพร้อม ซึ่งบิดามารดาได้ถึงแก่ความตายไปแล้ว มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน  
จำนวน ๗ คน เมื่อประมาณปี ๒๕๕๙ นายประทีปเริ่มมีอาการป่วยทางสมอง หวาดระแวง  
ไม่สามารถพบเจอหรืออยู่ร่วมกับคนจำนวนมากได้ และต่อมาเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖ ได้เข้ารับ  
การตรวจที่โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ แพทย์ลงความเห็นว่า เป็นโรคสมองเสื่อม จนกระทั่งปัจจุบันนี้  
อาการป่วยยังไม่หายเป็นปกติ แพทย์อนุญาตให้นายประทีปกลับมาพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน นางณัฐวดี  
เป็นผู้ดูแลนายประทีปมาโดยตลอด นายประทีปมีทรัพย์สินเป็นโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๖๑๓๒ เลขที่ ๑๕๘  
ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสงค์ที่จะทำนิติกรรมยกที่ดินดังกล่าว  
ให้กับพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน และยังมีทรัพย์สินอื่น ๆ อีกที่นายประทีปจะต้องทำนิติกรรมด้วยตนเอง  
เห็นว่า นายประทีปป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบไม่สามารถประกอบกิจการงานใด ๆ

หรือจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ นางณัฐวดีเป็นผู้ดูแลนายประทีปมาโดยตลอด ไม่เป็นบุคคลต้องห้าม มิให้เป็นผู้พิทักษ์ และพี่น้องต่างยินยอมให้เป็นผู้พิทักษ์ จึงสมควรตั้งนางณัฐวดีเป็นผู้พิทักษ์

จึงมีคำสั่งว่า นายประทีป เกิดพร้อม เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถและให้อยู่ในความพิทักษ์ของ นางณัฐวดี เกิดพร้อม

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

วิรัชชาติ สิทธิสาร

ผู้พิพากษา